

# SỐNG ĐẠO

"Các con hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương các con !" (Gioan 13,14)



Tổng Giáo Phận Toronto - Archdiocese of Toronto  
GIÁO XỨ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM  
Vietnamese Martyrs Parish  
St. Cecilia's Church  
161 Annette Street, Toronto, Ontario, Canada M6P 1P5  
Telephone : [416] 769-8104 Fax: [416] 604-2607  
E-mail: gxcttdvntor@gmail.com

## PHỤNG VỤ LỜI CHÚA & SINH HOẠT CỘNG ĐOÀN

**Lễ Chúa Nhật: Thứ Bảy: 5g00 chiều.**  
**Chúa Nhật: 1g00 trưa và 4g00 chiều.**

**Lễ ngày thường:**  
**Từ Thứ Ba đến Thứ Sáu: 7g00 tối.**

## CHÚA NHẬT 2 MÙA CHAY

NGÀY 13 THÁNG 03 NĂM 2022

**Hát Nhập Lễ: Tv 26,8-9**

Khi nghĩ về Ngài, lòng con tự nhủ : "Hãy tìm kiếm Thánh Nhan. "Lạy Chúa, con tìm thánh nhan Ngài, xin Ngài đừng ẩn mặt.

**BÀI ĐỌC I: St 15,5-12.17-18**

*Thiên Chúa lập giao ước với ông Áp-ram vì ông tin Chúa.*

**Bài trích sách Sáng thế.**

**K**hi ấy, Thiên Chúa đưa ông Áp-ram ra ngoài và phán : "Hãy ngước mắt lên trời, và thử đếm các vì sao, xem có đếm nổi không." Người lại phán : "Dòng dõi người sẽ như thế đó !" Ông tin Đức Chúa, và vì thế, Đức Chúa kể ông là người công chính. Người phán với ông : "Ta là Đức Chúa, Đấng đã đưa ngươi ra khỏi thành U của người Can-đê, để ban cho ngươi đất này làm sở hữu. "Ông thưa : "Lạy Đức Chúa, làm sao mà biết là con sẽ được đất này làm sở hữu ?" Người phán với ông : "Đi kiếm cho Ta một con bò cái ba tuổi, một con dê cái ba tuổi, một con cừu đực ba tuổi, một chim gáy và một bò câu non. "Ông kiếm cho Người tất cả những con vật ấy, xẻ đôi ra, và đặt nửa này đối diện với nửa kia ; còn chim thì ông không xẻ. Mảnh cằm sà xuống trên các con vật bị giết, nhưng ông Áp-ram đuổi chúng đi. Lúc mặt trời gần lặn, thì một giấc ngủ mê ập xuống trên ông Áp-ram ; một nỗi kinh hoàng, một bóng tối dày đặc bồng ập xuống trên ông. Khi mặt trời đã lặn và màn đêm bao phủ, thì bồng có một lò nghi ngút khói và một ngọn đuốc cháy rực đi qua giữa các con vật đã bị xẻ đôi. Hôm đó, Đức Chúa lập giao ước với ông Áp-ram như sau : "Ta ban cho dòng dõi người đất này, từ sông Ai-cập đến Sông Cả, tức sông Ê-u-phơ-rát." Đó là Lời Chúa.

**Hát Đáp Ca: THÁNH VỊNH 26**

1. Chúa là ánh sáng, là Đấng Cứu Độ tôi, tôi còn sợ ai. Ngài là thành lũy bảo vệ tôi, tôi còn phải sợ gì?
2. Lúc cầu khẩn Chúa, nguyện Chúa đáp lời con, xin Ngài dù thương. Về Ngài, lòng vẫn nhủ thầm luôn: mau tìm thánh nhan Ngài.
3. Con tìm kiếm Chúa, Ngài chớ lạnh mặt đi, xin đừng ruồng rẫy. Lạy Ngài là Đấng phù trợ con, xin đừng nở xuạ từ.
4. Tin rằng sẽ thấy lộc phúc Chúa tặng ban trong miền kẻ sống. Cậy nhờ vào Chúa, mạnh bạo lên, can trường vững tin Ngài.

**Đáp. Chúa là ánh sáng là Đấng Cứu Độ tôi, tôi còn sợ ai?**

**BÀI ĐỌC II:**

**Pl 3,17 - 4,1**

*Đức Ki-tô sẽ biến đổi thân xác yếu hèn của chúng ta nên giống thân xác vinh hiển của Người.*

**Bài trích thư của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Phi-líp-phê.**

**T**hưa anh em, xin hãy cùng nhau bắt chước tôi, và chăm chú nhìn vào những ai sống theo gương chúng tôi để lại cho anh em. Vì, như tôi đã nói với anh em nhiều lần, và bây giờ tôi phải khóc mà nói lại, có nhiều người sống đối nghịch với thập giá Đức Ki-tô : chung cục là họ sẽ phải hư vong. Chúa họ thờ là cái bụng, và cái họ lấy làm vinh quang lại là cái đáng hổ thẹn. Họ là những người chỉ nghĩ đến những sự thế gian. Còn chúng ta, quê hương chúng ta ở trên trời, và chúng ta nóng lòng mong đợi Đức Giê-su Ki-tô từ trời đến cứu chúng ta. Người có quyền năng khắc phục muôn loài, và sẽ dùng quyền năng ấy mà biến đổi thân xác yếu hèn của chúng ta nên giống thân xác vinh hiển của Người. Bởi vậy, hỡi anh em thân mến lòng tôi hằng tưởng nhớ, anh em là niềm vui, là vinh dự của tôi. Anh em rất thân mến, anh em hãy kết hợp với Chúa mà sống vững vàng như vậy.

Đó là Lời Chúa.

**TUNG HÔ TIN MỪNG:**

*Ngợi Khen Chúa, Vua muôn đời vinh quang. Từ đám mây sáng chói, tiếng Chúa Cha phán rằng : Đây là Con yêu dấu, làm vui lòng Ta, hãy vâng nghe lời Người. Ngợi Khen Chúa, Vua muôn đời vinh quang.*

**TIN MỪNG:**

**Lc 9,28b-36**

*Đang lúc Đức Giê-su cầu nguyện, dung mạo Người bỗng đổi khác.*

**Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.**

**K**hi ấy, Đức Giê-su lên núi cầu nguyện đem theo các Ông Phê-rô, Gio-an và Gia-cô-bê. Đang lúc Người cầu nguyện, dung mạo Người bỗng đổi khác, y phục Người trở nên trắng tinh chói loà. Và kìa, có hai nhân vật đàm đạo với Người, đó là ông Mô-sê và ông Ê-li-a. Hai vị hiện ra, rạng ngời vinh hiển, và nói về cuộc xuất hành Người sắp hoàn thành tại Giê-ru-sa-lem. Còn ông Phê-rô và đồng bạn thì ngủ mê mết, nhưng khi tỉnh hẳn, các ông nhìn thấy vinh quang của Đức Giê-su, và hai nhân vật đứng bên Người. Đang lúc hai vị này từ biệt Đức Giê-su, ông Phê-rô thưa với Người rằng : "Thưa Thầy, chúng con ở đây, thật là hay ! Chúng con xin dựng ba cái

lều, một cho Thầy, một cho ông Mô-sê, và một cho ông Ê-li-a.” Ông không biết mình đang nói gì. Ông còn đang nói, thì bỗng có một đám mây bao phủ các ông. Khi thấy mình vào trong đám mây, các ông hoảng sợ. Và từ đám mây có tiếng phán rằng : “Đây là Con Ta, người đã được Ta tuyển chọn, hãy vâng nghe lời Người !” Tiếng phán vừa dứt, thì chỉ còn thấy một mình Đức Giê-su. Còn các môn đệ thì nín thính, và trong những ngày ấy, các ông không kể lại cho ai biết gì cả về những điều mình đã thấy.

Đó là Lời Chúa.

### **Ca Hiệp Lễ:**

**Mt 17.5**

Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hết lòng quý mến. Hãy vâng nghe lời Người.

## **✠ THÔNG BÁO ✠**

### **Tĩnh Tâm Mùa Chay :**

• Để chuẩn bị tâm hồn trong Mùa Chay, Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam sẽ tổ chức 1 ngày Tĩnh Tâm.

- Thứ Sáu 25-03-2022.

Buổi Tĩnh Tâm bắt đầu Thánh lễ lúc 7g00-9g30 tối. Do **Cha Giuse Nguyễn Giuse Nguyễn Minh Phương, DCCT** hướng dẫn Tĩnh Tâm.

### **Quỹ Cứu Trợ Ukraine - Ukrainian Humanitarian Relief Tổng Giáo Phận Toronto.**

• Tổng Giáo Phận đang kêu gọi cứu trợ cho Ukraine do chiến tranh. Quý ông bà và anh chị em có thể gửi cheque hoặc tiền mặt qua Giáo xứ xin ghi rõ là cho quỹ **Ukrainian Relief - Humanitarian Relief**, hoặc gửi trực tiếp lên văn phòng Tổng Giáo Phận [www.archtoronto.org](http://www.archtoronto.org).



### **Biên Nhận Khai Thuế 2021**

• Giáo Xứ sẽ cấp giấy biên nhận khai thuế cho năm 2021 sau các **Thánh lễ Thứ Bảy 26-02 và Chúa Nhật 27-02 ở cuối nhà thờ cho đến ngày 20-03**. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý ông bà và anh chị em đã nhiệt tâm quảng đại đóng góp yểm trợ sinh hoạt của Giáo xứ, và duy trì xây dựng nhà Chúa và Giáo xứ trong năm qua. Nguyên xin Thiên Chúa chúc lành và trả công bội hậu cho toàn thể quý ông bà anh chị em và gia đình.

### **Phân Ưu**

• Giáo Xứ xin chia sẻ niềm thương tiếc với gia đình Sơ Teresa Vũ Thanh Phương về sự ra đi của các bà cố: Teresa Trần Thị Luyện. Xin Thiên Chúa thương đón linh hồn bà cố về hưởng phúc trường sinh, và xin Chúa tiếp tục ban ơn bình an cho mọi người trong gia đình.

